

## ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2567

### เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

#### 3 ต.ค.67 ญี่ปุ่น “สนามบินมียาซากิในญี่ปุ่นกลับมาเปิดทำการหลังเหตุระเบิด”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า สนามบินประจำจังหวัดมียาซากิเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เมื่อช่วงสายของวันที่ 3 ต.ค.67 และเที่ยวบินต่างๆ ให้บริการตามปกติได้เกือบทั้งหมด หลังจากเมื่อ 2 ต.ค.67 เกิดเหตุถูกระเบิดสมัยสงครามโลกที่อยู่ใต้พื้นแท็กซี่เวย์หรือทางขับที่อยู่ถัดจากรันเวย์ภายในสนาม ระเบิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า แรงระเบิดทำให้เกิดหลุมยุบกว้าง 7 เมตร ลึก 1 เมตร เที่ยวบินกว่า 80 เที่ยวบินต้องยกเลิก ขณะที่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานอุดหลุมยุบบนแท็กซี่เวย์ที่เสียหายจากระเบิดเรียบร้อยแล้ว สำหรับระเบิดดังกล่าวคาดว่ามีน้ำหนัก 250 กก. เป็นระเบิดของกองทัพสหรัฐฯ ที่ทิ้งโจมตีสนามบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสนามบินมียาซากิตั้งอยู่ปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะคิวชู เคยเป็นฐานทัพอากาศญี่ปุ่นจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นฐานทัพอากาศที่บรรดานักบินกามิกาเซหลายร้อยคนใช้ออกบินปฏิบัติการโจมตีตัวตายโจมตีเรือรบและเป้าหมายทางทหารกองทัพสหรัฐฯ ขณะที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเคยพบถูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหลายลูกที่สนามบินแห่งนี้

#### 16 ต.ค.67 เมียนมา “กลุ่มต่อต้านใช้อากาศยานไร้คนขับโจมตีโรง ผบ.ทสส. ขณะตรวจเยี่ยมภาคสะไก้”

สนช. The Irrawaddy รายงานว่า กลุ่ม Daung Ta Mann ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาที่เคลื่อนไหวในภาคสะไก้ ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 2 ลำ ตีระเบิดโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของ พล.อ.รองอาวุโส โซวิน รองประธานสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) รอง ผบ.ทสส. และ ผบ.ทบ.เมียนมา บริเวณฐานจอดเฮลิคอปเตอร์ ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บก.ภาคทหารบก ภาค ตต.น. ที่ จ.โมนีวา ภาคสะไก้ เมื่อ 15 ต.ค.67 หลังจากกลุ่มต่อต้านได้รับแจ้งข้อมูลทางการข่าวว่าเป็น พล.อ.อาวุโส มินอองโล่ เดินทางเยือนภาคสะไก้ในหวังดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานว่ามี พล.อ.รองอาวุโส โซวิน ได้รับบาดเจ็บ ทั้งยังนำคณะเข้าพบหารือกับคณะบริหารระดับภูมิภาคที่ภาคสะไก้ เมื่อ 16 ต.ค.67 ในประเด็นเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ ทั้งนี้ กลุ่มต่อต้านเน้นพัฒนาขีดความสามารถด้านการใช้ Drone ตีตั้งระเบิดแบบ Kamikaze โจมตีบุคคลระดับสูงใน SAC เช่น เหตุโจมตี พล.อ.อาวุโส มินอองโล่ ที่ จ.ลอยก่อ รัฐคะยา เมื่อ 4 ก.ย.67 เหตุโจมตี พล.อ.รองอาวุโส โซวิน ที่ บก.ภาคทหารบก ภาค ตต.น. ที่ จ.เมาะลำโย รัฐมอญ เมื่อ 8-9 เม.ย.67 และเหตุโจมตีฐานบินและสถานที่รัฐในกรุงเนปีดอ เมื่อ 4 เม.ย.67 แต่ยังไม่สามารถสังหารบุคคลระดับสูงในรัฐบาลเมียนมาได้สำเร็จ

**17 ต.ค.67** **เมียนมา “กองทัพอาระกันโจมตีรถโดยสารในรัฐยะไข่และลักพาตัวพลเรือน 38 ราย”**

นสพ. The Global New Light of Myanmar รายงานว่า กองทัพอาระกัน (AA) ก่อเหตุยิงโจมตีรถโดยสาร และรถยนต์ 10 คัน ที่สัญจรผ่านบริเวณเมืองอันในรัฐยะไข่ของเมียนมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 6 ราย ขณะที่ AA ลักพาตัวพลเรือนทั้งหมด 38 ราย ไว้เป็นตัวประกัน ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงเมียนมาได้เข้าไปตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์เพื่อหาทางช่วยเหลือตัวประกัน พร้อมนำตัวคนเจ็บส่งไปรับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ AA ใช้วิธีการลักพาตัวมวลชนเพื่อเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองกับรัฐบาลเมียนมาในการแลกเปลี่ยนตัวประกัน เพื่อให้ปล่อยตัวสมาชิกและบุคคลใกล้ชิดของแกนนำ AA ที่ถูกทางการเมียนมาควบคุมตัวไว้

**19 ต.ค.67** **ญี่ปุ่น “ผู้ไม่ประสงค์ดีขว้างระเบิดใส่ที่ทำการพรรค LDP และพยายามบุกกรุกทำเนียบ นรม.”**

สนข. Japan Times รายงานว่า จันท.ตร.จับกุมชายชาวญี่ปุ่นอายุ 49 ปี ได้ที่บริเวณทางเข้าทำเนียบ นรม.ญี่ปุ่น กรุงโตเกียว เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. หลังชายรายดังกล่าวก่อเหตุขว้างวัตถุคล้ายระเบิดเพลิงจำนวน 5-6 ลูก ใส่ที่ทำการพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party-LDP) เป็นเหตุให้รถยนต์ของ ตร.ควบคุมฝูงชน ที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ จากนั้นผู้ก่อเหตุขับรถยนต์ส่วนบุคคลไปที่บริเวณทางเข้าทำเนียบ นรม.ญี่ปุ่น ที่ห่างออกไปเป็นระยะทางประมาณ 1 กม. และพุ่งชนเครื่องกีดขวางแต่ไม่สามารถฝ่าเข้าไปในพื้นที่ได้ จึงพยายามขว้างระเบิดควันจำนวน 1 ลูก แต่ถูก จันท.ตร.ควบคุมตัวไว้ได้ก่อน โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ จันท.ตร.ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบถังพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงหลายถังอยู่ภายในรถยนต์คันที่ใส่ก่อเหตุ และอยู่ระหว่างสอบสวนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ แต่ชายรายดังกล่าวยังไม่ยอมให้การต่อพนักงานสอบสวน

**21 ต.ค.67** **กัมพูชา “ประชาชนกว่า 1 ล้านคน ในกัมพูชายังคงเผชิญความเสี่ยงจากทุ่นระเบิด”**

สนข.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมเด็จจมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ระบุว่า ประชาชนประมาณ 1 ล้านคน ในพื้นที่กว่า 1,700 ตร.กม.ของกัมพูชา ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดร้ายแรงและอาวุธที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงความขัดแย้งเขมรแดงเมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทุ่นระเบิด ระเบิดลูกปราย และอาวุธที่ยังไม่ระเบิดมากที่สุดโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชายังคงเดินหน้ากำจัดทุ่นระเบิดและอาวุธดังกล่าว เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศปลอดทุ่นระเบิด ภายในปี 2568 โดยมีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา เป็นแกนนำในการกำจัดทุ่นระเบิดและอาวุธที่ยังไม่ระเบิด รวมทั้งให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับอันตรายจากวัตถุระเบิดเหล่านี้

#### 24 ต.ค.67 เมียนมา “AA อ้างว่ากลุ่มโรฮีนจาติดอาวุธปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเมียนมาในยะไข่”

สนข.Myanmar Now รายงานอ้างแถลงการณ์ของกองทัพอาระกัน (AA) เมื่อ 22 ต.ค.67 ระบุว่า กลุ่มโรฮีนจาติดอาวุธ 3 กลุ่ม ที่เคลื่อนไหวในรัฐยะไข่ ได้แก่ กลุ่ม Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) กลุ่ม Arakan Rohingya Army (ARA) และกลุ่ม Rohingya Solidarity Organization (RSO) ปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเมียนมา เพื่อสู้รบกับ AA ในพื้นที่เมืองหม่องตอ ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ (ติดกับชายแดนบังกลาเทศ) โดยแกนนำกลุ่มดังกล่าวล้วนเป็นเครือข่ายใกล้ชิดกับกลุ่มอาชญากรที่เคลื่อนไหวในค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวชาวโรฮีนจาในบังกลาเทศ และได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการบนเทือกเขาบริเวณชายแดนเพื่อโจมตี AA ซึ่งปฏิบัติการร่วมดังกล่าวจะทำลายเสถียรภาพและความปลอดภัยของประชาชน ทั้งยังส่งผลให้การสู้รบในรัฐยะไข่ขยายตัว

### เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

#### 7 ต.ค.67 ปากีสถาน “กลุ่มแบ่งแยกดินแดน BLA ก่อเหตุวางระเบิดใกล้สนามบินในการาจี”

สนข.Reuters รายงานว่า กลุ่มแบ่งแยกดินแดน Baloch Liberation Army (BLA) ในปากีสถาน ก่อเหตุวางระเบิดใกล้กับสนามบินนานาชาติ Jinnah ในการาจี เมื่อ 6 ต.ค.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย บาดเจ็บมากกว่า 10 ราย โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรัฐบาลปากีสถานระบุว่า การก่อเหตุครั้งนี้มุ่งเป้าหมายชาวจีน 40 รายที่เดินทางจากจีนด้วยสายการบิน China Airline ซึ่งสอดคล้องกับแถลงการณ์ของกลุ่ม BLA ที่ระบุว่าต้องการก่อเหตุต่อวิศวกรและนักลงทุนชาวจีนที่อยู่ระหว่างการเดินทางจากสนามบินนานาชาติในการาจีไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ กลุ่ม BLA มีเป้าหมายแบ่งแยกดินแดนแคว้น Balochistan เพื่อปกครองตนเอง และเน้นก่อเหตุต่อชาวจีนที่อาศัยอยู่ในปากีสถาน เฉพาะอย่างยิ่งคนงานชาวจีนที่ทำงานในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor-CPEC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน เนื่องจากมองว่ารัฐบาลปากีสถานและรัฐบาลจีนร่วมกันกอบโกยผลประโยชน์ เฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมาก

### 11 ต.ค.67 ปากีสถาน “เกิดเหตุกราดยิงที่เหมืองถ่านหินในจังหวัดบาโลจิสถาน เสียชีวิต 20 ราย”

ทางการปากีสถานออกแถลงการณ์ระบุว่า ในวันเดียวกันเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธก่อเหตุกราดยิงที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตคูกี จังหวัดบาโลจิสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถาน ทำให้มีคนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุกราดยิงดังกล่าว ขณะที่นายกรัฐมนตรีเซห์บาช ชารีฟ ของปากีสถาน เน้นย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานมีความมุ่งมั่นที่จะปราบปรามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ปากีสถานเผชิญกับเหตุก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงภายในประเทศอีกครั้ง นับตั้งแต่ปี 2565 หลังจากที่เกิดการเจรจาหยุดยิงระหว่าง กลุ่มก่อการร้ายเตห์ริก-อี-ตอลิบาน ปากีสถาน กับรัฐบาลปากีสถาน ประสบความสำเร็จ

### 16 ต.ค.67 อินเดีย “เครื่องบินโดยสารอินเดียถูกขู่วางระเบิด”

กองทัพสิงคโปร์ส่งเครื่องบินรบเข้าสกัดเครื่องบินโดยสารของสายการบิน แอร์อินเดียเอ็กซ์เพรส เที่ยวบินเมื่อ 15 ต.ค.67 ขณะเดินทางมาอินเดีย หลังจากที่นักบินแจ้งว่าเที่ยวบินดังกล่าวถูกขู่วางระเบิด เครื่องบินรบของสิงคโปร์จึงนำทางเครื่องบินโดยสารลำนี้ลงสู่พื้นในพื้นที่ห่างไกลของสนามบินชางงีเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ไม่พบสิ่งผิดปกติจากการตรวจค้นเครื่องบินอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเที่ยวบินอื่น ๆ ที่เดินทางออกจากอินเดียเมื่อ 15 ต.ค.67 ถูกข่มขู่แบบเดียวกัน โดยหนึ่งในนั้นเป็นเที่ยวบินของ แอร์อินเดีย ทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินที่แคนาดา และไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายที่นครชิคาโกของสหรัฐฯ ได้

## ตะวันออกกลาง

### 1 ต.ค.67 เลบานอน “อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินแบบจำกัดในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน”

กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) แถลงในวันเดียวกันว่า กองทัพอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินแบบจำกัดพื้นที่และกำหนดเป้าหมาย โดยอิงบนข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำต่อเป้าหมายและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ทางตอนใต้เลบานอน รวมทั้งยังยิงจรวดข้ามพรมแดนและปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่อื่น ๆ ของเลบานอน IDF ย้ำว่าปฏิบัติการ Northern Arrows ต่อกลุ่มฮิซบอลลอฮ์จะดำเนินต่อไปควบคู่กับการสู้รบในฉนวนกาซาและพื้นที่อื่น ๆ ด้าน สธ.เลบานอน รายงานในวันเดียวกัน ว่า การโจมตีของอิสราเอลในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน ทางตะวันออกของหุบเขาเบกา (Bekaa Valley) และกรุงเบรุต ในห้วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 95 ราย และได้รับบาดเจ็บ 172 ราย

### 1 ต.ค.67      **ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศค่ายผู้ลี้ภัยและโรงเรียนในกาซา”**

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศค่ายผู้ลี้ภัยนุเซอรัต (Nuseirat) ทางตอนกลางของฉนวนกาซา และโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่หลบภัยของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ในย่านอัล-ทุฟฟาห์ ของเมืองกาซาซิตี ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ทำให้มีผู้เสียชีวิต อย่างน้อย 21 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่าการที่ปฏิบัติการโจมตีโรงเรียนดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มฮามาสใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์บัญชาการ เพื่อใช้ในการสู้รบกับทหารอิสราเอล พร้อมกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสใช้สถานที่ของพลเรือน เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร

### 2 ต.ค.67      **อิสราเอล “อิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลมากกว่า 180 ลูก ไปยังอิสราเอล”**

สนข.Reuters รายงานว่า อิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลมากกว่า 180 ลูก ไปยังอิสราเอล เมื่อ 1 ต.ค.67 เพื่อตอบโต้กรณีที่อิสราเอลปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ ในพื้นที่ ชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอน แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ กท.สหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตร ของอิสราเอล ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอล พร้อมด้วยขีปนาวุธสกัดกั้นหลายสิบลูกของกองทัพเรือ ของสหรัฐฯ สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยไกลเหล่านี้ของอิหร่าน ต่อมาสื่ออิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านทำการยิง ขีปนาวุธสู่อิสราเอลเกือบ 500 ลูก เพื่อแก้แค้นที่อิสราเอลสังหารนายฮัสซัน-นาสรัลเลาะห์ ผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนับจากนี้ จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากอิสราเอล ได้ประกาศแล้วว่า จะตอบโต้กลับการระดมโจมตีของอิหร่านครั้งนี้ด้วยวิธีการและเวลาที่เหมาะสม

### 2 ต.ค.67      **อิสราเอล “กลุ่มฮามาสอ้างตัวเป็นผู้ก่อเหตุกราดยิงในขบวนรถไฟที่กรุงเทลอาวีฟ”**

กลุ่มฮามาสออกแถลงการณ์อ้างว่าสมาชิกกองกำลัง Izz ad-Din al-Qassam ของกลุ่มฮามาส 2 คน เป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมกราดยิงผู้โดยสารในขบวนรถไฟที่รางเบาและถนนบริเวณใกล้เคียง ในเมือง Jaffa กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล เมื่อ 1 ต.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย เป็นชาวอิสราเอล 3 ราย ชาวต่างชาติ 3 ราย (จอร์เจีย กรีก และมอลโดวา) ไม่เปิดเผยตัวตน 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 16 ราย โดยตำรวจอิสราเอลเปิดเผยชื่อผู้ก่อเหตุ คือ นาย Mohammed Misk อายุ 19 ปี และนาย Ahmed al-Haimoni อายุ 25 ปี เป็นชาวปาเลสไตน์จากเมือง Hebron ในเขตเวสต์แบงก์ และเดินทางเข้าอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย โดยผู้ก่อเหตุถูกตำรวจอิสราเอลยิงเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บสาหัส 1 ราย นอกจากนี้ ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยให้ความช่วยเหลือในการก่อเหตุหลายราย ในเมือง Hebron และเยรูซาเลม

### **3 ต.ค.67 อิหร่าน “ทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบสนองรุนแรงกว่าเดิมหากอิสราเอลโจมตีตอบโต้”**

สนข.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดี มาซูด เปเชชเคียน ของอิหร่าน ก่อนเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ครั้งที่ 3 ที่ กรุงโดฮาของกาตาร์ เมื่อ 2 ต.ค.67 โดยเตือนว่าหากอิสราเอลโจมตีตอบโต้อิหร่าน ทางกรอิหร่านจะดำเนินการตอบสนองที่รุนแรงกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีเปเชชเคียนเน้นย้ำว่าอิหร่านยังคงต้องการสันติภาพและความมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าว มีขึ้นหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลกว่า 180 ลูก โจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของอิสราเอล เมื่อ 1 ต.ค.67 เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิสราเอลสังหารผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอิหร่านหลายนาย รวมทั้งสังหารผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส และผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์

### **4 ต.ค.67 เลบานอน “อิสราเอลโจมตีทางอากาศระลอกใหม่มุ่งเป้าฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์”**

สนข. Al Arabiya และ Al Jazeera รายงานว่า อิสราเอลยังคงการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้และชานกรุงเบรุตของเลบานอน ตั้งแต่ 3 ก.ย.67 ถึงหัวงเช้าวันเดียวกันนี้ รวม 20 ครั้ง โดยใช้ระเบิดอากาศสูงที่สามารถทำลายบังเกอร์ อาคาร รวมถึงเจาะลึกถึงอุโมงค์ใต้ดิน เพื่อโจมตีอาคารและฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเขต Dahiyeh ทางใต้ของกรุงเบรุต เชื่อว่าต้องการสังหารนาย Hashem Safieddine หัวหน้าสภาบริหารของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ ซึ่งได้รับการคาดการณ์ว่าจะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์คนใหม่ แทนนาย Hassan Nasrallah ที่ถูกอิสราเอลโจมตีสังหารเสียชีวิตเมื่อ 27 ก.ย.67 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันจากกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ว่านาย Safieddine เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของอิสราเอล

### **4 ต.ค.67 อิสราเอล “สหรัฐฯ เตือนกลุ่มหัวรุนแรงอาจก่อเหตุวาระครบรอบ 1 ปีที่ฮามาสโจมตีอิสราเอล”**

สำนักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation-FBI) และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ประกาศร่วมกันว่ากลุ่มหัวรุนแรงอาจก่อเหตุรุนแรงในโอกาสครบรอบ 1 ปี ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลใน 7 ต.ค.67 ซึ่งกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติเรียกร้องให้บุคคลและกลุ่มบุคคลก่อเหตุรุนแรงต่อประเทศตะวันตก ขณะที่ ตร.สหรัฐฯ ทั่วประเทศ เพิ่มการลาดตระเวนสถานที่และชุมชนของทั้งชาวยิวและมุสลิม เพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในหวังที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางตึงเครียดมากขึ้น

### **4 ต.ค.67 เลบานอน “กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเบรุต”**

กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ระบุว่า ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในกรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้สังหาร นาย มะห์มุด ยูซุฟ อานีซี ที่ปรึกษาระดับสูงด้านโครงการผลิตขีปนาวุธ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตอาวุธของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ ถือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ที่เสียชีวิตจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอล ขณะที่ล่าสุด IDF ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่แถบชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุต เมื่อ 2 ต.ค.67 พร้อมสั่งให้พลเรือนอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย ด้าน สนข.อาซิออส ของสหรัฐฯ รายงานว่า ปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพอิสราเอล มีเป้าหมายสังหารว่าที่ผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์คนใหม่ ซึ่งจะขึ้นมาแทนที่นายฮัสซัน นาสรัลเลาะห์ ที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

### 5 ต.ค.67 เลบานอน “อิสราเอลโจมตีเมืองตริโปลีของเลบานอนเป็นครั้งแรก”

แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนระบุว่า อิสราเอลโจมตีเมืองตริโปลีของเลบานอนเป็นครั้งแรกในวันเดียวกัน และได้สังหารสมาชิกฮามาสและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในเมืองนี้ ขณะที่สื่อที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาส รายงานว่าการโจมตีของอิสราเอลทำให้ผู้นำฝ่ายกองกำลังของฮามาสเสียชีวิต ทั้งนี้ เมืองตริโปลีเป็นเมืองใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับพื้นที่ตอนเหนือของเลบานอน ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ และเป็นเมืองท่าเรือทางทะเลที่อยู่เหนือสุดของเลบานอน อนึ่ง อิสราเอลได้เพิ่มการโจมตีเลบานอนตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.67 หลังจากมีการยิงข้ามพรมแดนกับกลุ่มฮิซบอลลอฮ์มาเกือบปี คู่ขนานไปกับการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในกาซามาตั้งแต่ 7 ต.ค.67

### 6 ต.ค.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเมืองเดอีร์ อัล-บาลาห์”

สนข.Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ โดยมุ่งเป้าไปยังบริเวณใกล้กับโรงพยาบาลอัล-อักซอ มาร์โทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเดอีร์ อัล-บาลาห์ ทางตอนกลางของฉนวนกาซาในวันเดียวกัน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 24 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 90 ราย ซึ่งการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะครบรอบ 1 ปี ของการทำสงครามระหว่างอิสราเอล และกลุ่มติดอาวุธฮามาส ใน 7 ต.ค.67 อย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอล อ้างว่าทหารอิสราเอลสามารถโจมตีศูนย์ควบคุมและสั่งการของกลุ่มฮามาสในเมืองเดอีร์ อัล-บาลาห์ ได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซารายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นมากกว่า 42,000 ราย และมีผู้บาดเจ็บประมาณ 96,700 ราย

### 7 ต.ค.67 อิสราเอล “กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ยิงขีปนาวุธใส่เมืองไฮฟาของอิสราเอล”

กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ซึ่งเป็นพันธมิตรของฮามาสในกาซาแจ้งว่าได้โจมตีเป้าหมายที่เป็นฐานทัพทางตอนใต้ของเมืองไฮฟาด้วยขีปนาวุธ Fadi1 และโจมตีเมืองไทป์เรียสที่อยู่ห่างออกไป 65 กม. ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่อิสราเอลยืนยันว่ามีขีปนาวุธยิงมายังเมืองไฮฟา 5 ลูก และทำให้มีผู้บาดเจ็บ 10 ราย นอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธอีก 15 ลูก ยิงใส่เมืองไทป์เรียส โดยบางส่วนถูกอิสราเอลยิงสกัดไว้ได้ ทั้งนี้ เมืองไฮฟาอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 และอยู่ในเขตมหานครไฮฟา ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของอิสราเอล ส่วนเมืองไทป์เรียสอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล

### 7 ต.ค.67 UAE “สายการบินเอมิเรตส์สั่งห้ามผู้โดยสารนำเพจเจอร์และวิทยุมือถือขึ้นเครื่องบิน”

สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้ออกคำสั่งห้ามผู้โดยสารนำเพจเจอร์และวิทยุมือถือ หรือ วอล์กทอล์กก็ ขึ้นเครื่องบิน หลังจากเกิดเหตุระเบิดในเลบานอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ โดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับทุกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งที่บินผ่านดูไบด้วย นอกจากนี้ เอมิเรตส์แอร์ไลน์ยังประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากเลบานอนจนถึง 15 ต.ค.67 และยกเลิกเส้นทางไปยังอิหร่านและอิรักจนถึง 8 ต.ค.67 ส่วนเส้นทางไปจอร์แดนได้เริ่มกลับมาให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่ 6 ต.ค.67 โดยที่ยกเลิกเที่ยวบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสถานการณ์การสู้รบ

### **7 ต.ค.67 อิสราเอล “กลุ่มกบฏฮูซีอ้างประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธไปยังใจกลางอิสราเอล”**

พลจัตวา Yahya Saree โฆษกกองกำลังติดอาวุธของกบฏชาวฮูซีในเยเมน แถลงอ้างกลุ่มฮูซีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (hypersonic missile) 2 ลูก มุ่งเป้าไปยังเมือง Jaffa เมืองท่าทางตอนใต้ของกรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีของปฏิบัติการ al-Aqsa Storm ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอล เมื่อ 7 ต.ค.66 ขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ออกแถลงการณ์ ตรวจพบขีปนาวุธผิวพื้นสู่ผิวพื้น (surface-to-surface missile) ที่มีต้นทางยิงมาจากเยเมนไปยังใจกลางอิสราเอล ส่งผลให้สัญญาณแจ้งเตือนตั้งขึ้นทั่วประเทศ แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวได้สำเร็จ

### **8 ต.ค.67 ฉนวนกาซา “กลุ่มฮิซบอลลอฮ์กับกองทัพอิสราเอลสู้รบกันในวันครบรอบ 1 ปีสงครามกาซา”**

สนข.Reuters รายงานว่า กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอนยิงขีปนาวุธ Fadi1 ประมาณ 135 ลูก โจมตีเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่เมืองไฮฟา และเมืองทีเบเรียส ทางตอนเหนือของอิสราเอล เมื่อ 7 ต.ค.67 ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศกลุ่มเป้าหมายทางทหารของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์จำนวน 120 แห่ง ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ การสู้รบอย่างดุเดือดของทั้งสองฝ่ายมีขึ้นในวันครบรอบ 1 ปี ของสงครามในฉนวนกาซา ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 7 ต.ค.66 หลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอล จนทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,200 ราย ก่อนที่อิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลุ่มฮามาส ในฉนวนกาซา ซึ่งจนถึงขณะนี้ มีผู้เสียชีวิตเกือบ 42,000 ราย

### **8 ต.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีต่อเป้าหมายกว่า 40,000 แห่งตลอดช่วงสงคราม 1 ปีที่ผ่านมา”**

กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ออกแถลงการณ์เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี ของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซา เมื่อ 7 ต.ค.67 โดยยืนยันว่าอิสราเอลสามารถโจมตีต่อเป้าหมายในฉนวนกาซา มากกว่า 40,000 แห่ง และทำลายฐานยิงจรวด 1,000 แห่ง รวมทั้งยังตรวจพบอุโมงค์หลบภัยของกลุ่มฮามาสอีก 4,700 แห่ง ขณะเดียวกัน มีทหารอิสราเอล เสียชีวิตกว่า 720 นาย บาดเจ็บประมาณ 4,570 นาย จากปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา นอกจากนี้ IDF ยังระบุว่า การโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอล สามารถสังหารผู้ก่อการร้ายมากกว่า 800 ราย และสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยอีก 5,000 ราย ในเขตเวสต์แบงก์และหุบเขาจอร์แดน นอกจากนี้ ยังสังหารผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮามาส 8 ราย

### **9 ต.ค.67 เลบานอน “กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ยืนยันสนับสนุนการเจรจาหยุดยิงในเลบานอนกับอิสราเอล”**

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาอิม กาสเซ็ม รองผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลอฮ์ เมื่อ 8 ต.ค.67 ที่ยืนยันว่า กลุ่มฮิซบอลลอฮ์สนับสนุนความพยายามของนายนาบีห์ เบอร์รี ประธานรัฐสภาเลบานอน ที่จะหาทางบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลในเลบานอน อย่างไรก็ตาม นายแมทธิว มิลเลอร์ โฆษก กต.สหรัฐฯ มองว่าการที่กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ต้องการที่จะหยุดยิงกับอิสราเอล เพราะอยู่ในสถานะเสียเปรียบจากการสู้รบกับอิสราเอล ด้านนายโยอาฟ กัลแลนดี รัฐมนตรี กท.อิสราเอล อ้างว่านายฮาเซม ซาฟิตดิน ผู้ที่ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมาเป็นผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์คนใหม่ อาจเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในกรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว



### **9 ต.ค.67 ตะวันออกกลาง “อิหร่านและซาอุดีอาระเบียหรือกันถึงสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาค”**

นาย Abbas Araghchi รัฐมนตรีอิหร่าน เดินทางเยือนกรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย และเข้าพบหารือกับมกุฎราชกุมาร Mohammed bin Salman นรม.ซาอุดีอาระเบีย และเจ้าชาย Faisal bin Farhan รัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย เกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องและยืนยันว่า ต้องยุติปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเลบานอนในทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งในภูมิภาคขยายตัวเป็นสงครามเต็มรูปแบบ ซึ่งอิหร่านได้เรียกร้องให้ทุกประเทศในภูมิภาคจำเป็นต้องดำเนินมาตรการทางการเมือง เพื่อหยุดการโจมตีของอิสราเอลที่มุ่งสังหารผู้บริสุทธิ์และทำลายโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งต้องเร่งจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาและเลบานอน นอกจากนี้ อิหร่านได้ย้ำกับซาอุดีอาระเบียว่า รัฐบาลอิหร่านภายใต้การนำของประธานาธิบดี มัสฮูด ปิซชีกียาน จะยังคงดำเนินนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐมนตรีอิหร่าน มีกำหนดเยือนกาตาร์เป็นลำดับถัดไป ขณะที่การเยือนซาอุดีอาระเบียมีขึ้นพร้อมกับการรายงานของสื่อตะวันตกที่อ้าง จนท.ระดับสูงอิหร่านเตือนไม่ให้รัฐรอบอ่าวอาหรับกระทำการใด ๆ ที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่าน เฉพาะอย่างยิ่งการให้อิสราเอลและสหรัฐฯ ใช้น่านฟ้าหรือฐานทัพของประเทศเพื่อโจมตีอิหร่าน โดยอิหร่านจะถือว่าการกระทำร่วมและจะดำเนินการตอบโต้

### **10 ต.ค.67 ซีเรีย “อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียมุ่งเป้าโจมตีบริเวณที่ราบสูงโกลัน”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองทัพอิสราเอล ที่ระบุว่า ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเขตคู-เน-ตรา ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรีย เมื่อ 10 ต.ค.67 สามารถสังหารนายอัสฮาม ญะฮูดี ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายก่อการร้ายของกลุ่มอิซซุลลอฮ์ บนที่ราบสูงโกลัน นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า บทบาทของนายญะฮูดี คือการส่งต่อข้อมูลข่าวกรองจากรัฐบาลซีเรียไปยังกลุ่มอิซซุลลอฮ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มอิซซุลลอฮ์ ในปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอลบนที่ราบสูงโกลัน อีกทั้งกองทัพอิสราเอลยังสังหารผู้บัญชาการกลุ่มอิซซุลลอฮ์ ได้อีก 2 ราย ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อ 9 ต.ค.67

### **11 ต.ค.67 เลบานอน “กองทัพอิสราเอลโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังรักษาสันติภาพ UN”**

กองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอน (UNIFIL) ระบุว่ารถถังของอิสราเอลยิงใส่หอสังเกตการณ์ในฐานที่มั่นของ UNIFIL ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนากูรา ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อ 10 ต.ค.67 ทำให้ทหารรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย นอกจากนี้ กองทัพอิสราเอลยังโจมตีฐานที่มั่นของ UNIFIL อีกหนึ่งแห่งในเมืองเรส นากูรา ส่งผลให้ยานพาหนะและระบบสื่อสารได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น หลังรัฐบาลสหรัฐฯ แสดงความกังวลว่า UNIFIL ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงภายในเลบานอน อาจได้รับอันตรายจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล ขณะที่ UNIFIL เน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง

### **11 ต.ค.67**      **เลบานอน “กองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศกลางกรุงเบรุต เสียชีวิต 22 ราย”**

รมว.สธ. เลบานอนแถลงว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 ราย และบาดเจ็บ 117 ราย จากการโจมตีอาคารสองหลังในย่านเอ็นไวรี และย่านบาสตา ใจกลางกรุงเบรุต ซึ่งเป็นย่านที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น เมื่อ 10 ต.ค.67 ขณะที่แหล่งข่าวความมั่นคงของเลบานอน ระบุว่าวาฟีก ซาฟา สมาชิกระดับแกนนำคนสำคัญของอิซบูลลอฮ์ น้องเขยของ ฮัสซัน นาสรัลเลาะห์ อดีตผู้นำกลุ่มอิซบูลลอฮ์ เป็นเป้าหมายสำคัญในการโจมตีครั้งนี้ แต่ยังไม่มียางานอื่น ด้านสหประชาชาติ (UN) เตือนการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม หลังจากเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ 2 นาย ได้รับบาดเจ็บ จากการที่รถถังของอิสราเอลยิงใส่หอสังเกตการณ์ที่ฐานทัพ UN ทางใต้ของเลบานอน ขณะที่อิตาลีเรียกเอกอัครราชทูตอิสราเอลเข้าพบ โดยระบุว่าฐานทัพของอิตาลีถูกโจมตีและระบุว่าการกระทำของอิสราเอลเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

### **12 ต.ค.67**      **ซีเรีย “สหรัฐฯ โจมตีกองกำลัง IS หลายแห่งในซีเรีย”**

กองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ (Centcom) เผยแพร่ผ่านบัญชี X ว่า ได้ปฏิบัติการโจมตีค่ายพักของกองกำลัง Islamic State (IS) หลายแห่งในซีเรีย เมื่อช่วงเช้า 11 ต.ค.67 เพื่อทำลายขีดความสามารถของกลุ่มก่อการร้ายในการวางแผนโจมตีสหรัฐฯ และพันธมิตร รวมทั้งพลเรือนทั้งในและนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งผลปฏิบัติการยังไม่ได้ข้อสรุป และยังไม่พบว่ามีพลเรือนเสียชีวิต

### **12 ต.ค.67**      **ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา เสียชีวิต 61 ราย”**

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปาเลสไตน์ ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา อาทิ เมืองเบตฮานูน เมืองเบตลาฮิยา และเมืองจาบาเลีย เมื่อ 11 ต.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 61 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก พร้อมคาดการณ์ว่าอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ระบุว่า มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์ มากกว่า 1,000 ราย ยังคงติดอยู่ภายในค่ายผู้ลี้ภัยของเมืองจาบาเลีย ด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าสามารถสังหารนักรบกลุ่มติดอาวุธฮามาสหลายคน ที่สู้รบกับทหารอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้

### **13 ต.ค.67**      **เลบานอน “กองทัพอิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มอิซบูลลอฮ์ กว่า 200 จุด”**

สนข.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการระบุของกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) เมื่อ 12 ต.ค.67 ที่ระบุว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มอิซบูลลอฮ์ กว่า 200 จุด ในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอน ได้แก่ อุโมงค์ใต้ดินและคลังเก็บอาวุธหลายสิบแห่ง รวมทั้งเครื่องยิงจรวดและซีปนาวุธต่อต้านรถถังจำนวนมาก ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเลบานอน รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอล ต่อเป้าหมายในเลบานอน เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,550 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ มากกว่า 10,500 ราย

### **13 ต.ค.67** อิหร่าน “อิหร่านประกาศห้ามนำเพจเจอร์และวอล์คกี้ทอล์คกี้ขึ้นเครื่องบินโดยสาร”

สนข.ISNA ของทางการอิหร่าน รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจาฟาร์ ยาเซอร์โล โฆษกองค์การการบินพลเรือนอิหร่าน ที่ระบุว่า ทางกรอิหร่านประกาศห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ซึ่งรวมถึงเครื่องสื่อสารข้อความ หรือเพจเจอร์และวิทยุสื่อสารแบบพกพา หรือวอล์คกี้ทอล์คกี้ แต่ยกเว้นโทรศัพท์มือถือ ติดตัวขึ้นไปบนเครื่องบินโดยสาร หรือเก็บรวมกับสัมภาระลงทะเบียนที่ไม่มีเจ้าของร่วมเดินทางไปด้วย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์ที่เพจเจอร์ และวอล์คกี้ทอล์คกี้ของสมาชิกกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอน เกิดระเบิดขึ้นเมื่อ 17 และ 18 ก.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 39 ราย และบาดเจ็บอีกเกือบ 3,000 ราย โดยกลุ่มฮิซบุลลอฮ์กล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของอิสราเอล

### **16 ต.ค.67** เยเมน “สหรัฐฯ โจมตีคลังอาวุธใต้ดินของกลุ่มฮูซีในเยเมน”

พล.อ.ลอยด์ ออสติน รมว.กท.สหรัฐฯ แถลงว่า ในวันเดียวกันนี้ กองกำลังสหรัฐฯ ได้ปฏิบัติการโจมตีและทำลายคลังอาวุธใต้ดิน 5 แห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูซีในเยเมนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งแสดงถึงขีดความสามารถของกองทัพสหรัฐฯ ในการโจมตีทำลายเป้าหมายเมื่อจำเป็นได้ทุกที่ทุกเวลา และปฏิบัติการแบบกำหนดเป้าหมายครั้งนี้ เพื่อลดทอนความสามารถของกลุ่มฮูซีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของภูมิภาค และเสรีภาพการเดินทางเรือในทะเลแดง รมว.กท.สหรัฐฯ ยังย้ำว่า สหรัฐฯ ไม่ลังเลที่จะดำเนินการเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนและกองทัพ รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งทางทะเลที่สำคัญของโลก

### **17 ต.ค.67** เลบานอน “อิสราเอลโจมตีอาคารที่ประชุมสภาเมืองนาบาติเยห์ เลบานอน เสียชีวิต 16 ราย”

สนข.Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่อาคารที่ประชุมสภาเมืองนาบาติเยห์ ทางตอนใต้ของเลบานอน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 16 ราย ซึ่งรวมถึงนายกเทศมนตรีของเมืองดังกล่าว และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 50 ราย ขณะที่นายกรัฐมนตรีนาจิบ มิคาติ ของเลบานอน ระบุว่า อิสราเอลจงใจโจมตีอาคารที่ประชุมสภาเมืองนาบาติเยห์ ระหว่างการประชุมหารือแนวทางบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์ความยากลำบากในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ารถถังของอิสราเอลโจมตีใส่หอสังเกตการณ์ของกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอน (UNIFIL) ด้วยเช่นกัน

### **18 ต.ค.67** ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลสังหารผู้นำฝ่ายการเมืองคนใหม่ของกลุ่มฮามาส”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองทัพอิสราเอล เมื่อ 17 ต.ค.67 ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลสามารถสังหารนายยาฮาร์ ซินวาร์ ผู้นำฝ่ายการเมืองคนใหม่ของกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซา ซึ่งอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีอิสราเอล เมื่อ 7 ต.ค.66 ในปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 16 ต.ค.67 ขณะที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ โทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ต่อความสำเร็จของปฏิบัติการดังกล่าว ด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ผู้นำฝรั่งเศส ระบุว่า การเสียชีวิตของนายซินวาร์ เป็นโอกาสยุติความขัดแย้งในฉนวนกาซา พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้ ได้กลับสู่ภูมิลำเนา

**18 ต.ค.67 อิสราเอล “อิซบุลลอฮ์ประกาศยกระดับความรุนแรงสงครามกับอิสราเอล หลังผู้นำฮามาสเสียชีวิต”**

สนข.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกลุ่มติดอาวุธอิซบุลลอฮ์ ซึ่งเคลื่อนไหวยู่ทางตอนใต้ของเลบานอน ที่ระบุว่ากลุ่มอิซบุลลอฮ์กำลังเข้าสู่ระยะใหม่ ในการยกระดับความรุนแรงของสงครามกับอิสราเอล ภายหลังจากการเสียชีวิตของนายยาฮ์ยา ซินวาร์ ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มติดอาวุธฮามาส ที่ถูกสังหารจากปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอล ในพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 16 ต.ค.67 ทั้งนี้ บรรดาผู้นำชาติตะวันตกระบุว่า การเสียชีวิตของนายยาฮ์ยา ซินวาร์ ถือเป็นโอกาสยุติความขัดแย้งในฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลเน้นย้ำว่าสงครามจะยังคงดำเนินต่อไป จนกว่าตัวประกันชาวอิสราเอลทั้งหมดที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไว้จะสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

ต่อมา เมื่อ 19 ต.ค.67 นายคาลิล เฮย์ยา รองหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธฮามาส และหัวหน้าคณะเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา ยืนยันการเสียชีวิตของนายยาฮ์ยา ซินวาร์ ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส ระหว่างการสู้รบกับกองทัพอิสราเอลในพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 16 ต.ค.67 พร้อมย้ำว่าการสละชีวิตของนายยาฮ์ยา ซินวาร์ และผู้ประกันอื่น จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มฮามาสและจะไม่มีมีการปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ จนกว่าอิสราเอลจะยุติการทำสงครามในฉนวนกาซา

**20 ต.ค.67 ตะวันออกกลาง “อิสราเอลโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตและพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา”**

สนข.Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์หลายแห่ง และศูนย์บัญชาการข่าวกรองของกลุ่มติดอาวุธอิซบุลลอฮ์ ในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเลบานอน พร้อมกับการโจมตีเมืองเบตลาฮียา ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 73 ราย ทั้งนี้ ปฏิบัติการโจมตีดังกล่าว มีขึ้นหลังกลุ่มอิซบุลลอฮ์ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีบ้านพักตากอากาศของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูไม่ได้พำนักอยู่ในบ้านพักหลังดังกล่าว พร้อมระบุว่าการที่อิซบุลลอฮ์พยายามจะลอบสังหารเขาถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวง

**23 ต.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา เสียชีวิต 42 ราย”**

สนข.Reuters รายงานว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา อาทิ เมืองเบตลาฮียา เมืองกาซา ซิตี และเมืองจาบาเลีย ในวันที่ ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 42 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ระบุว่า โรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่เหล่านี้ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่อง และขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์

**24 ต.ค.67 เลบานอน “อิซบุลลอฮ์ยืนยันว่าที่หัวหน้ากลุ่มเสียชีวิตแล้ว”**

กลุ่มอิซบุลลอฮ์ในเลบานอน ยืนยันแล้วว่า นาย ฮัสซัน-ซาฟิตดิน ว่าที่ผู้นำคนใหม่ของกลุ่มเสียชีวิตแล้ว จากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อ 4 ต.ค.67 จากที่ผ่านมามีการระบุชื่จากทางกลุ่ม โดยอ้างว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีครั้งนั้นได้ มีเพียงกองทัพอิสราเอลที่ระบุแต่เพียงฝ่ายเดียว และยืนยันว่าซาฟิตดินเสียชีวิตพร้อมกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกลุ่มอิซบุลลอฮ์ โดยทั้งสองต่างมีส่วนร่วมต่อการวางแผนก่อการร้ายในอิสราเอลมาหลายปี

**25 ต.ค.67**      **ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลโจมตีโรงเรียนในฉนวนกาซา ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ราย”**

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่หลบภัยของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ที่ตั้งอยู่บริเวณค่ายผู้ลี้ภัยนุเซรัต ทางตอนกลางของฉนวนกาซา เมื่อ 24 ต.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 42 ราย ด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าทหารอิสราเอลโจมตีนักรบกลุ่มติดอาวุธฮามาสหลายคน ที่กบดานอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีดังกล่าว

**26 ต.ค.67**      **อิหร่าน “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่าน”**

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการอิสราเอล ที่ระบุว่า ในวันเดียวกันกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่าน เพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกล กว่า 180 ลูก โจมตีเป้าหมายทางทหารทั่วอิสราเอล เมื่อ 1 ต.ค.67 ขณะที่คณะเสนาธิการร่วมแห่งกองทัพอิหร่าน แถลงการณ์ระบุว่า ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล ต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่าน ประมาณ 20 แห่ง ในจังหวัดอีลัม จังหวัดคุเซสถาน และกรุงเตหะราน ทำให้ทหารอิหร่านเสียชีวิต 4 นาย อย่างไรก็ตาม การโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ สร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยมีเพียงระบบเรดาร์เท่านั้น ที่ได้รับความเสียหาย ด้านเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐฯ ยืนยันว่า ได้รับแจ้งล่วงหน้าจากทางการอิสราเอลเกี่ยวกับการปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้แล้ว พร้อมปฏิเสธว่าสหรัฐฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีดังกล่าว

**26 ต.ค.67**      **ซีเรีย “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ในซีเรีย”**

สนข.SANA ของทางการซีเรีย รายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ ทางตอนกลาง และทางตอนใต้ของซีเรีย แต่ยังไม่มียานยิงขีปนาวุธของกองทัพอิสราเอลหลายลูก ที่ยิงมาจากบริเวณที่ราบสูงโกลัน ทางตอนใต้ของซีเรีย ซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลและในดินแดนของเลบานอน อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าว ทั้งนี้ การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่าน เพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกล กว่า 180 ลูก โจมตีเป้าหมายทางทหารทั่วอิสราเอล เมื่อ 1 ต.ค.67

### 27 ต.ค.67 อิหร่าน “อิหร่านจับกุมผู้ต้องสงสัยเหตุวางระเบิดโจมตีรถยนต์ตำรวจชายแดนปากีสถาน”

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน ประกาศว่ากองกำลัง Quds Force สังกัด IRGC ร่วมกับหน่วยข่าวกรองและตำรวจ ประจำ จ.ซีสถานและบาลูชีสถาน ทาง ต.ต. ของอิหร่าน (ติดชายแดนปากีสถาน) ปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเหตุวางระเบิดโจมตีรถยนต์ลาดตระเวน 2 คัน ของตำรวจป้องกันชายแดนอิหร่าน ที่เขต Goharkooch เมือง Taftan ใน จ.ซีสถานและบาลูชีสถาน เมื่อ 26 ต.ค.67 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 10 นาย โดยได้นำอากาศยานไร้คนขับแบบโจมตี มาใช้ในปฏิบัติการดังกล่าว ทำให้ผู้ต้องสงสัยถูกวิสามัญฆาตกรรม 3 ราย บาดเจ็บ 1 ราย และถูกจับกุม 1 ราย ทั้งนี้ กลุ่มญัยช์ อัลอัดลี (Jaish al-Adl หรือ Jaish al-Zulm) เป็นกลุ่มติดอาวุธมุสลิมซุนนีหัวรุนแรงที่มีฐานที่มั่นอยู่ใน จ. บาลูชีสถาน ทาง ต.ต. ของปากีสถาน อ้างเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีดังกล่าว หลังจากอ้างก่อเหตุยิงโจมตีตำรวจป้องกันชายแดนอิหร่าน ที่เมือง Mirjaveh ในจังหวัดเดียวกัน เมื่อ 12 ก.ย.67 ซึ่งมีตำรวจเสียชีวิต 3 นาย และพลเรือนบาดเจ็บ 1 ราย

### 30 ต.ค.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลโจมตีเมืองเบตลาฮียาในฉนวนกาซา ผู้เสียชีวิต 93 ราย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองเบตลาฮียา ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา เมื่อ 29 9.8.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 93 รายขณะที่นายแมทธิว มิลเลอร์ โฆษก กต.สหรัฐฯ ระบุว่า ทางกรมสหรัฐฯ แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ด้านสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ในรอบเกือบ 3 เดือน พร้อมเรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างโปร่งใส

## อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

### 1 ต.ค.67 ยูเครน “ผู้นำยูเครนระบุการสู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียดำเนินไปอย่างยากลำบาก”

สนข.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ภายหลังการประชุมหารือกับบรรดาผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังยูเครน เมื่อ 30 ก.ย.67 ที่ระบุว่า สถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังยูเครนและกองทัพรัสเซียดำเนินไปด้วยความยากลำบากอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กองกำลังยูเครนจะทำทุกวิถีทางเพื่อสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ ขณะที่ DeepState บล็อกเกอร์ด้านการทหารชื่อดังของยูเครน อ้างว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา กองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบเข้าไปยังเมืองวูห์เลตาร์ ในแคว้นโดเนสต์ ทางตะวันออกของยูเครน ด้าน กท.รัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดหมู่บ้านเนลิปฟกา ในแคว้นโดเนสต์ได้สำเร็จ

## **2 ต.ค.67 เดนมาร์ก “เกิดเหตุระเบิดในเดนมาร์กใกล้สถานทูตอิสราเอล”**

สนช. Deuch Well รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของ จนท.ตร.เดนมาร์ก ว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้น 2 ครั้ง ในย่าน Hellerup ในกรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และ จนท.อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวน ทั้งนี้ ย่านดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ สอท.หลายประเทศ รวมถึงอิสราเอล อิหร่าน ไทย ตุรกี และโรมาเนีย อย่างไรก็ตาม จนปัจจุบันยังไม่พบความเชื่อมโยงว่าเหตุระเบิดดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ สอท.อิสราเอล หรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายใดหรือไม่

## **5 ต.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียกล่าวหากองกำลังยูเครนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในแคว้นเคิร์สค์”**

ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซีย ออกแถลงการณ์ที่กล่าวหาว่าทางการยูเครนกำลังทำเรื่องเสียงอันตราย หลังมีรายงาน ว่า กองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครน ใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในแคว้นเคิร์สค์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย โดยนายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซีย ระบุว่า ทางการรัสเซียจะแจ้งเรื่องดังกล่าว ไปยังทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) อย่างแน่นอน ทั้งนี้ กองกำลังยูเครนบุกเข้าไปในแคว้นเคิร์สค์ของรัสเซีย ตั้งแต่ 6 ส.ค.67 และยังคงวางกำลังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อจัดตั้งแนวกันชนสำหรับปกป้องพลเรือนชาวยูเครนตามแนวชายแดนจากการโจมตีของกองทัพรัสเซีย ขณะที่ กต.ยูเครนยืนยันว่ากองกำลังยูเครนไม่ได้โจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในแคว้นเคิร์สค์และพื้นที่โดยรอบ

## **5 ต.ค.67 เติ “กลุ่มอาชญากรบุกโจมตีเมืองปงต์-ซ็องต์ ในเฮติ เสียชีวิตอย่างน้อย 70 ราย”**

สนช. Reuters รายงานว่าสมาชิกของกลุ่มอาชญากรกรานกริฟ ในเฮติ พร้อมด้วยปืนไรเฟิลอัตโนมัติ บุกโจมตีเมืองปงต์-ซ็องต์ ทางตะวันตกของเฮติ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 70 ราย และต้องหลบหนีออกจากที่อยู่อาศัยอีกกว่า 6,000 ราย ซึ่งถือเป็นการก่อการร้ายครั้งรุนแรงที่สุดในเฮติ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะที่นายลักสัน เอลัน หัวหน้ากลุ่มอาชญากรกรานกริฟ ได้ออกมาอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว โดยเป็นการตอบโต้พลเรือนชาวเฮติที่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรกรานกริฟ

## **8 ต.ค.67 สหรัฐฯ “FBI จับกุมชาวอัฟกันที่เตรียมก่อเหตุในวันเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐฯ”**

สนช. วอชิงตันโพสต์ รายงานว่า สนง.สอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) จับกุมชาวอัฟกัน 2 คน คือนาย Nasir Ahmad Tawhedi อายุ 27 ปี และเยาวชนอีก 1 ราย (น้องชายของภริยานาย Tawhedi) ซึ่งได้รับแรงจูงใจจากอุดมการณ์ของกลุ่ม Islamic State (IS) และเตรียมก่อเหตุมุ่งเป้าต่อประชาชนชาวอเมริกันในวันเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐฯ (5 พ.ย.67) ที่นครโอคลาโฮมาซิตี รัฐโอคลาโฮมา โดย ยธ.สหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหานาย Tawhedi ในความผิดฐานสมคบและพยายามให้การสนับสนุนแก่กลุ่มก่อการร้าย IS รวมทั้งมีอาวุธปืนในครอบครองเพื่อใช้สำหรับก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ ผลการสืบสวนของ FBI ยังพบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองเข้ามาในสหรัฐฯ ด้วยเอกสารตรวจลงตราพิเศษสำหรับผู้อพยพ (special immigration visa) เมื่อปี 2564 และได้วางแผนในหัว ก.ย.67 ที่จะก่อเหตุร้าย ด้วยการซื้ออาวุธปืนไรเฟิล AK-47 ขายนทรัพย์สินส่วนใหญ่ของครอบครัว อาทิ ห้องชุด และรถยนต์ และซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวให้กับภริยาและลูกของนาย Tawhedi เพื่อเดินทางกลับอัฟกานิสถาน

### **8 ต.ค.67 ยุโรป “ผอ.MI5 ระบุว่าหน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซียพยายามก่อเหตุวินาศกรรมทั่วยุโรป”**

สนช.Reuters รายงานอ้างอิงแถลงของนาย Ken McCallum ผอ.หน่วยข่าวกรองภายในของสหราชอาณาจักร (MI5) ว่าหน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซีย (GRU) พยายามก่อเหตุวินาศกรรมทั่วยุโรป โดยนับตั้งแต่ มี.ค.60 MI5 สามารถขัดขวางแผนการได้มากกว่า 43 ครั้ง ซึ่งบางแผนเกี่ยวข้องกับภารกิจสังหารหมู่ อีกทั้งรัสเซียและอิหร่านยังหันไปพึ่งพาอาชญากร พ่อค้ายาเสพติด และตัวแทนในการดำเนินการมากขึ้น พร้อมกันนี้ ผอ.MI5 เตือนว่า ผู้ที่ต้องการรับเงินจากรัสเซียหรืออิหร่านเพื่อดำเนินการผิดกฎหมายจะต้องเสียใจกับทางเลือกดังกล่าว และกล่าวถึงกลุ่มก่อการร้าย อาทิ กลุ่มอัลกออิดะฮ์ และ ISIS ว่าได้กลับมาก่อเหตุอีกครั้ง และกลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุด ขณะเดียวกัน ผู้ที่ถูกสอบสวนด้วยข้อหาเกี่ยวข้องกับภารกิจก่อการร้าย มีร้อยละ 13 ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นาย McCallum เน้นย้ำว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ใช้สาเหตุโดยตรงที่ทำให้กลุ่มหัวรุนแรงในประเทศก่อเหตุรุนแรง แม้จะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ ภายหลังจากแถลงดังกล่าว สอท.รัสเซีย/กรุงลอนดอน ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขณะที่อิหร่านไม่แสดงความเห็น

### **9 ต.ค.67 รัสเซีย “ผู้นำยูเครนต้องการชิปนาฟลูร์ลัมม์สำหรับปฏิบัติการโจมตีรัสเซีย”**

สนช.ต่างประเทศรายงานโดยอ้างการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโวลอดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ในการประชุมกับผู้บัญชาการระดับสูง เกี่ยวกับการพัฒนาชิปนาฟลูร์ภายในประเทศที่ลัมม์ ซึ่งประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน สงครามอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งชิปนาฟลูร์ทั้งหมดของยูเครน เพื่อให้ได้รับชัยชนะที่เร็วขึ้นในการทำสงครามกับรัสเซีย ทั้งนี้ นับตั้งแต่รัสเซีย เริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี 2565 ยูเครน ขอให้พันธมิตรชาติตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐฯ จัดหาชิปนาฟลูร์พิสัยไกลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ ยูเครน อาจประกาศการพัฒนาชิปนาฟลูร์รูปแบบใหม่ในอนาคตอันใกล้

### **11 ต.ค.67 ยูเครน “รัสเซียใช้ชิปนาฟลูร์โจมตียูเครน 38 ครั้ง ในห้วงหนึ่งสัปดาห์”**

สนช. Tass รายงาน อ้างแถลงการณ์ กท.รัสเซีย ว่า ห้วง 5-11 ต.ค.67 กองทัพรัสเซียใช้ชิปนาฟลูร์หลายชนิด เช่น ชิปนาฟลูร์ Kinzhal รวมถึงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและพลังงานในยูเครน จำนวน 38 ครั้ง การโจมตีสร้างความเสียหายแก่โรงกลั่นน้ำมันและก๊าซที่ใช้สนับสนุนอุตสาหกรรมทางทหาร สนามบินทางทหาร โรงงานผลิตโดรน สถานที่จัดเก็บโดรน คลังน้ำมัน คลังเครื่องกระสุนและยูโทโรปรณ์ และพื้นที่ประจำการทางทหารชั่วคราวของยูเครน นอกจากนี้ กท.รัสเซีย ยังกล่าวอ้างว่า ยูเครนสูญเสียกำลังพลมากกว่า 14,500 นาย จากการสู้รบในพื้นที่แนวหน้าเมื่อห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา



**13 ต.ค.67 สหรัฐฯ “ตำรวจสหรัฐฯ จับกุมชายพกอาวุธปืนใกล้เวทีหาเสียงนายโดนัลด์ ทรัมป์”**

สำนักงานนายอำเภอเทศมณฑลริเวอร์ไซด์ เคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่ง วัย 49 ปี หลังตรวจพบว่ามีอาวุธปืนหลายกระบอกในการครอบครอง พร้อมกับหนังสือเดินทางปลอมอีกหลายฉบับ ภายในรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ที่จอดอยู่บริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัย ใกล้เวทีหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัวแทนพรรครีพับลิกัน ในเมืองโคเชลลา รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อ 12 ต.ค.67 อย่างไรก็ตาม สำนักงานนายอำเภอเทศมณฑลริเวอร์ไซด์ เคาน์ตี ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปลอดภัยดี และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

**15 ต.ค.67 สหรัฐฯ “สหรัฐฯ เตือนรัฐบาลอิหร่านให้ยุติการวางแผนป้องกันภัยคุกคามจากอิหร่าน”**

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้รับฟังรายงานสรุปเรื่องภัยคุกคามจากอิหร่านอยู่เป็นประจำ และได้สั่งการให้ทีมงานหาทางแก้ไขเรื่องอิหร่านวางแผนป้องกันภัยชาวอเมริกัน เจ้าหน้าที่ระดับสูงจึงได้ส่งข้อความไปยังบุคคลระดับสูงในรัฐบาลอิหร่าน เตือนให้ยุติการวางแผนป้องกันภัยนายโดนัลด์ ทรัมป์ และอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ทั้งหมด พร้อมกับเตือนว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะถือว่าความพยายามลอบสังหารนายทรัมป์ เป็นการก่อสงคราม ขณะที่อิหร่านปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้แทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐฯ และระบุว่าสหรัฐฯ เป็นฝ่ายแทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านมาตลอดหลายทศวรรษ ตั้งแต่การโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านในปี 2496 ไปจนถึงการใช้โดรนลอบสังหารผู้บัญชาการทหารอิหร่านในปี 2563 ขณะที่โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวสหรัฐฯ ระบุว่าเรื่องนี้ประเด็นความมั่นคงแห่งชาติที่มีความสำคัญสูงสุด หากอิหร่านป้องกันพลเมืองของสหรัฐฯ รวมถึงผู้ที่กำลังรับใช้ชาติหรือเคยรับใช้ชาติ อิหร่านจะต้องรับผิดชอบหนัก ทั้งนี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สั่งการเมื่อ ม.ค.63 ให้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสังหารนายพลกาเซม สุเลมานี ผู้บัญชาการกองกำลังกุดส์ของกองกำลังปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ขณะอยู่ในกรุงแบกแดดของอิรัก หลังจากได้รับข่าวกรองว่านายสุเลมานีอยู่ระหว่างวางแผนโจมตีนักการทูตสหรัฐฯ รวมถึงกองกำลังสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง

**17 ต.ค.67 ยูเครน “รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทางตอนใต้ของยูเครน”**

นายวิตาลี คิม ผู้ว่าการแคว้นมิโคลาอีฟ ทางตอนใต้ของยูเครน ระบุว่า กองทัพรัสเซียปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในแคว้นมิโคลาอีฟ ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการโจมตีครั้งนี้ ขณะเดียวกันทางการยูเครน ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีแคว้นซุมิ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทำให้ที่ทำการของทางการแคว้นซุมิ ได้รับความเสียหาย ด้านกองทัพอากาศยานยูเครน ยืนยันว่าสามารถทำลายโดรนของกองทัพรัสเซียได้จำนวน 22 ลำ นอกจากนี้ กองทัพอากาศยูเครนยังเปิดใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) ส่งผลให้โดรนของกองทัพรัสเซีย จำนวน 27 ลำ ตกลงในดินแดนของยูเครน

**20 ต.ค.67**     **รัสเซีย “รัสเซียยิงสกัดกั้นโดรนของยูเครน 110 ลำ ที่พยายามโจมตีโรงงานผลิตวัตถุระเบิด”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ที่ระบุว่า หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ของยูเครนจำนวน 110 ลำ ที่พยายามโจมตีโรงงานของยา เอ็ม สเวียร์ดลอฟ บริษัทผลิตวัตถุระเบิดรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งกองทัพรัสเซียใช้ในการทำสงครามกับยูเครน ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 โดยโรงงานแห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซีย ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 400 กม. ด้านนายเซอร์เกย์ โชบายานิน นายกเทศมนตรีของกรุงมอสโก ระบุว่า เศษซากของโดรนยูเครนที่ถูกกองทัพรัสเซียยิงสกัดกั้นตกลงในพื้นที่เขตรามนสกี ของกรุงมอสโก อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

**21 ต.ค.67**     **ยูเครน “กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองครีวีวรีห์ ทางตอนกลางของยูเครน”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการยูเครน ที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองครีวีวรีห์ ในแคว้นดนีโปรเปโตรอฟสค์ ทางตอนกลางของประเทศ เมื่อ 20 ต.ค.67 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 17 ราย นอกจากนี้ กองกำลังยูเครนยังระบุว่าสามารถทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน จำนวน 10 ลำ ที่กำลังมุ่งโจมตีกรุงเคียฟ ของยูเครนไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ดังกล่าว

**23 ต.ค.67**     **ตุรกี “กลุ่มคนร้ายบุกกราดยิงในบริษัทการบินอวกาศในตุรกี”**

สำนักงานใหญ่ของเตอร์กิช แอโรสเปซ อินดัสทรีส์ บริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของตุรกี ที่ตั้งอยู่ในอาคารดูซาซ ชานกรุงอังการ่า ของตุรกี ถูกโจมตีจากกลุ่มคนร้ายที่บุกเข้าไปประชิดและกราดยิง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บ 22 ราย ต่อมา นายอาลี เยอร์ลิกลายา รมว.มท.ตุรกี ยืนยันว่า ผู้ก่อการร้าย 2 ราย ที่ลงมือก่อเหตุโจมตีดังกล่าว เป็นนักรบของพรรคแรงงานเคอร์ดิสถาน (PKK) ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนของชาวเคิร์ด ขณะที่รัฐบาลตุรกีประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมในสนามบินหลายแห่ง ทั่วประเทศแล้ว ทั้งนี้ ตุรกี สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เพิ่มรายชื่อของกลุ่ม PKK ให้เป็นองค์กรก่อการร้ายที่ก่อภัยต่ออำนาจรัฐบาลตุรกีมานานกว่าสามทศวรรษ

**28 ต.ค.67**     **ยูเครน “กองทัพรัสเซียใช้ระเบิดนำวิถีโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นคาร์คิฟ บาดเจ็บ 21 ราย”**

นายโอเลห์ ซีเนียฮูบอฟ ผู้ว่าการแคว้นคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้ระเบิดนำวิถี (Guided Bomb) โจมตีหลายพื้นที่ของแคว้นคาร์คิฟ ซึ่งรวมถึงนครคาร์คิฟ และเมืองชูฮูยิฟ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 21 ราย และอาคารที่อยู่อาศัย จำนวน 9 แห่ง ได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกัน ภัยการประจำแคว้นคาร์คิฟ ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับการโจมตีด้วยระบบจรวดหลายลำกล้องและระเบิดนำวิถีของกองทัพรัสเซียอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ทางการยูเครน รายงานว่ากองทัพรัสเซียยิงปืนใหญ่โจมตีแคว้นเคอร์ซอน ทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อ 27 ต.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย

**29 ต.ค.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟและนครคาร์คิฟ ผู้เสียชีวิต 4 ราย”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการยูเครน ที่ระบุว่า กองทัพอากาศรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟ และนครคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย ขณะเดียวกันกองทัพอากาศยูเครน ยืนยันว่าสามารถทำลายอากาศยานไร้คนขับของกองทัพรัสเซีย จำนวน 26 ลำ จากทั้งหมด 48 ลำ ที่โจมตีในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ กองทัพอากาศรัสเซียใช้ระเบิดนำวิถี (Guided Bomb) โจมตีนครคาร์คิฟ เมื่อ 28 ต.ค.67 ส่งผลให้อาคาร Derzphom ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของยูเครนได้รับความเสียหาย

---